

แนวทางและแผนการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2565  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา	นโยบายสภาในการบริหารและ การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565	เป้าหมายหลักในการ พัฒนามหาวิทยาลัย 2561-2565	ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ทบทวนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมรองรับ
1. สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)	เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล	พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล	1.การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคนิค Game-based Learning 2.การพัฒนา ICT Literacy ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้วิธี Project-based Learning 3.การพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนระบบ Social Media

				<p>Recruiting โดยวิธี Project-based Learning</p> <p>4.โครงการปลูกจิตอาสา พัฒนา Competency ของนักศึกษา HR แบบ Centered learning</p> <p>5.โครงการ HRM Internship Exhibition โดยใช้กรณีศึกษา</p> <p>6.โครงการบูรณาการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษา (case study) และการสะท้อนความคิด (student's reflection)</p> <p>7.โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกระตุ้นทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด (think pair</p>
--	--	--	--	---

					share) และสะท้อนความคิด (student's reflection)
2. สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนา	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาฉลาดคิด ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ Digital Knowledge ในการทำวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ในการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการนำเสนอการตีพิมพ์และนำไปใช้ประโยชน์
	พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถียรและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) โดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันวิจัย	โครงการพัฒนาสื่อ Digital และบทเรียนออนไลน์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองรับหลักสูตร Credit Banks

<p>3. พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พร้อมกับการพัฒนาระบบ Credit Bank ทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิบัพย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้</p>	<p>เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการที่นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>พัฒนามาตรฐานการบริการทางวิชาการให้เป็นแหล่งคลังปัญญาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นชุมชน เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p>	<p>พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาโครงสร้างสร้างหลักสูตร Credit Bank ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ</p>	<p>เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์</p>	<p>พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล</p>	<p>พัฒนาและจัดการระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย</p>	<p>โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการออนไลน์อัจฉริยะ</p>
<p>5. พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทำงานกับภาคการผลิตและบริการ</p>	<p>ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จน</p>	<p>บุคลากรมีความรู้ความสามารถในดำรงชีวิตและการปฏิบัติ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ</p>	<p>เสริมสร้าง สนับสนุน อาจารย์และบุคลากรทำงานร่วมกับหน่วยงาน</p>	<p>โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน</p>

<p>สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและบริการต้องการ</p>	<p>สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ</p>	<p>ภารกิจอย่างมีความเป็นมืออาชีพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>สู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ</p>	<p>เครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้เกิดสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</p>	<p>เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์</p>
--	---	--	--------------------------------------	--	---